



ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

20/02-17

(Public Health Emergency Operation Center)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
1	<b>กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)</b> 1. นำเสนอแนวโน้มการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ของแต่ละประเทศ 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกลับเป็นซ้ำและการแพร่เชื้อของผู้ที่รักษาหายแล้ว	/	/
2	<b>กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)</b> 1. จัดทำแนวทางในการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. สถานศึกษาที่มีบุคลากรเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง ขอความร่วมมือให้ดูแลตนเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (self quarantine at home) 3. มอบกรมควบคุมโรค กรมอนามัยและกรมการแพทย์จัดทำข้อเสนอแนะการจัดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก 4. มอบกรมควบคุมโรค ติดตามการเตรียมแผนของทุกจังหวัด กรณีหากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายในวงกว้าง (Phase 3)	/	/
3	<b>กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</b> 1. พิจารณาจัดระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจที่เอื้อให้เกิดการขนส่งที่รวดเร็ว 2. การป้องกันการควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	/	/
4	<b>กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (PIO/RC)</b> 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแผนรองรับ การตอบโต้และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) 2. ติดตามสถานการณ์ข่าว การตอบโต้ข่าว โดยเฉพาะกรณีข่าวปลอม (Fake News) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด 3. สื่อสารข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับวิธีแพร่กระจายเชื้อ (Mode of transmission) ซึ่งเป็นทางละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย (Droplet transmission) 4. ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กรณีหากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายในวงกว้าง (Phase 3) 5. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขอกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การดำเนินงาน ณ ด้านควบคุมโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 6. ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีศักยภาพตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีมีอาการตามเกณฑ์ที่กำหนด 7. กลั่นกรองการนำเสนอภาพสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศต่าง ๆ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนได้	/	/
5	<b>กลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย (Law Support and Enforcement)</b> กรณีข่าวปลอม (Fake News) ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	/	/
6	<b>กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling)</b> 1. มอบองค์การเภสัชกรรมจัดซื้อและจัดหาทรัพยากร โดยเฉพาะหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย (surgical mask) จำนวน 800,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนทรัพยากร ให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอตามหลักการ ด้วยราคาที่เหมาะสมและทันเวลาต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 2. ทบทวนเรื่องการประมาณการใช้ทรัพยากรในสถานพยาบาล โดยเฉพาะทรัพยากรสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน้างาน	/	/
7	<b>กลุ่มภารกิจคัดกรองด่านเข้าออก (Point of Entry:POE)</b> 1. ขอความร่วมมือการดำเนินงาน ณ ด้านควบคุมโรค ให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคแนะนำ 2. กรณีประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงเดินทางเข้าประเทศไทย มีกระบวนการ ดังนี้ 1) ประสานกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งประเทศที่มีประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงทราบมาตรการเฝ้าระวังอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้าประเทศไทย 2) ขอความร่วมมือท่าอากาศยานและสายการบินจากประเทศต้นทาง ให้มีการทำ Exit Screening ก่อนเดินทางออกจากประเทศ 3) กรณีประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงเดินทางเข้าประเทศไทยต้องผ่านมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ด่านควบคุมโรคกำหนด	/	/
8	<b>กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</b> 1. มอบกองสาธารณสุขฉุกเฉินประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในฐานะเลขาคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ซ้อมแผนบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด กรณีมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง (Phase 3) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. มอบกองสาธารณสุขฉุกเฉินประสานจัดการซ้อมแผนบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ในระดับกระทรวง	/	/

  
(นายสุชุม กาญจนพิมาย)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้บัญชาการเหตุการณ์

สั่งการ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น.



ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข


20/02-17

(Public Health Emergency Operation Center)

กรณี โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
1	จัดทำแนวทางในการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	กรมควบคุมโรค	/	
2	จัดทำข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก	กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมการแพทย์	/	
3	ติดตามการเตรียมแผนของทุกจังหวัด กรณีหากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายในวงกว้าง (Phase 3)	กรมควบคุมโรค	/	
4	จัดซื้อและจัดหาทรัพยากร โดยเฉพาะหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย (surgical mask) จำนวน 800,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอตามหลักการ ด้วยราคาที่สมเหตุผลและทันเวลาต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด	องค์การเภสัชกรรม	/	
5	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะเลขาธิการกรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ซ้อมแผนบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด กรณีมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง (Phase 3) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด	/	

  
(นายสุขุม ปานจณพิมาย)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้บัญชาการเหตุการณ์